



ฉบับที่ 7/2560

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2560 หลายดัชนีชี้วัดชะลอลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐลดลงกว่าคาด ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ได้เร่งส่งมอบงานและเบิกจ่ายไปมาก ช่วงก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง ในส่วนของเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ที่ผลิตน้อยลงจากที่เร่งผลิตไป ในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ผลิตอาหารและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวได้ สะท้อนภาวะเศรษฐกิจประเทศ คู่ค้าปรับดีขึ้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ลดลง สอดคล้องกับสินเชื่อ ที่ให้แก่ผู้ประกอบการหดตัว ส่วนภาคเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ทั้งจากจีนและภูมิภาคอื่น การใช้จ่ายภาคเอกชนปรับดี ในหมวดยานยนต์กำลังซื้อกลุ่มผู้มีรายได้ประจำและภาคธุรกิจ แต่ยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังไม่ฟื้นตัว

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้น เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากราคาอาหารสดปรับลดลง ด้านยอดคงค้างเงินฝากของ ธนาคารพาณิชย์เดือนมีนาคมขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่สินเชื่อยังหดตัวจากการลดลงในเกือบทุกจังหวัด

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ ลดลงกว่าคาดร้อยละ 32.2 โดยเฉพาะหมวดเงินโอนให้กับท้องถิ่น รวมทั้ง โครงการก่อสร้างระบบถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากผู้รับเหมาได้เร่งส่งมอบงานและ เบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อน คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราว โดยน่าจะเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นภายหลังเนื่องจากยังมี โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการทั้งการก่อสร้างอาคารของสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และโครงการในความ รับผิดชอบของจังหวัด รวมทั้งมีโครงการของกลุ่มจังหวัดจะทยอยเบิกจ่ายในระยะต่อไป

ผลิตอุตสาหกรรม ชะลอตัวเหลือร้อยละ 9.7 ส่วนสำคัญจากเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์กลับมาหดตัว ภายหลังเร่งผลิตไปแล้วในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากในปีนี้งานเปิดหีบอ้อยล่าช้าทำให้ส่วนใหญ่เลื่อนมาปิดหีบอ้อยในเดือนนี้ การสีข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นในสินค้าประเภทชิ้นส่วน อุปกรณ์รถยนต์ แผงวงจรรวม ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และเลนส์กล้องถ่ายรูป นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอและ เสื้อผ้าสำเร็จรูปกลับมาขยายตัว

มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 9.2 องค์ประกอบสำคัญมาจากการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านชายแดนไปสหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว ลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปตลาดเอเชียยังขยายตัว ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ด้านมูลค่าการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากลาว และการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางยังเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับการผลิต เพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว การลงทุนใหม่จะอยู่ในธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก สะท้อนจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังมีแนวโน้มดี ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ซบเซา การเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ลดลง สอดคล้องกับยอดคงค้างสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างปรับตัวขึ้นในประเภทเพื่อที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคการท่องเที่ยว ปรับตัวขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนักท่องเที่ยวจีนและภูมิภาคอื่นมีมากกว่าคาด เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยวสำคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และจำนวนเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่อัตราการเข้าพักของที่พักแรมอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ชะลอจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเพราะจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการของโรงแรมแห่งใหม่

ขณะที่**การบริโภคภาคเอกชน** กลับมาขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์ โดยกำลังซื้อหลักมาจากกลุ่มผู้มีรายได้ประจำและภาคธุรกิจ ส่วนหนึ่งจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในช่วงก่อน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังคงหดตัว สะท้อนถึงกำลังซื้อของครัวเรือนโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหดตัวตามราคาขายปลีกสูงกว่าปีก่อน

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.9 จาก**ผลผลิตสินค้าเกษตร** เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 98.6 จากผลผลิตอ้อยโรงงานที่เลื่อนมาเก็บเกี่ยวมากในช่วงปลายฤดูการผลิต ผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นมาก และผลผลิตปศุสัตว์ทั้งสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่เพิ่มขึ้น จากเกษตรกรขยายการเลี้ยง ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร** ลดลงร้อยละ 2.9 ส่วนสำคัญจากราคาข้าวและมันสำปะหลัง อีกทั้งราคาปศุสัตว์ทั้งสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ยังลดลง ยกเว้นราคาอ้อยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี **อัตราการว่างงาน** ปรับเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.2 **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ชะลอลงเหลือร้อยละ 0.08 จากระาคาอาหารสดประเภทผักและผลไม้ปรับลดลง รวมถึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศชะลอตัว

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 ยอดคงค้างเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมี 654,909 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.6 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยเงินฝากทรงตัว อย่างไรก็ตาม ประเภทเงินฝากที่ขยายตัวส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เพื่อชดเชยเงินฝากประจำที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อลดลงร้อยละ 1.1 คงเหลือ 579,375 ล้านบาท โดยลดลงในเกือบทุกจังหวัด ในหลายธุรกิจ ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคขนส่ง ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม สินเชื่อค้าปลีกค้าส่งก่อสร้าง และสินเชื่อครัวเรือนยังขยายตัวได้ ส่วนสินเชื่อธุรกิจโรงแรม และบริการสุขภาพขยายตัวดี สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ 88.5

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

31 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: Kusolc@bot.or.th